



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ บางกอก โพสต์ เดอะเนชั่น</p> <p>ไทยโพสต์ บันทึกหน้า 4</p>	<p>ข้าราชการลวนลามลูกจ้าง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. แฉลงว่า คกก.สืบสวนได้เสนอผลการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีข้าราชการสังกัดกองกลาง สป.สธ. ถูกร้องเรียนพฤติกรรมอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงหลายราย และใช้อำนาจข่มขู่ ทำให้ผู้ถูกรกระทำเกิดความอึดอัด เกรงกลัว ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 โดยผลการสืบสวนมี 2 ประเด็น คือ</p> <p>1. ประเด็นคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาและข่มขู่ผู้เสียหาย พบว่ามีพฤติกรรม ตามที่ถูกกล่าวหาจริง โดยยอมรับว่าทำในลักษณะหยอกล้อที่ไม่ค่อยเหมาะสม แต่ไม่มีเจตนาจะลวนลามเชิงชู้สาวหรือคุกคามทางเพศ ซึ่งคกก.มีความเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำ และเป็นการกระทำในสถานที่ราชการ ทั้งยังอยู่ในเครื่องแบบข้าราชการ นอกจากนี้ ผู้ถูกกล่าวหาหมักแหมักแสดงพฤติกรรมวางอำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชา บางครั้งข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนในกรณีต่าง ๆ อารมณ์เสียเวลาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาขัดใจหรือไม่ทำสิ่งที่ต้องการ มีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง</p> <p>2. ประเด็นมีผู้บังคับบัญชาบางคนไกล่เกลี่ยไม่ให้ผู้เสียหายดำเนินคดีอาญา หรือผู้บังคับบัญชารู้เรื่องแล้วไม่ดำเนินการใดๆ คกก.ไม่พบว่ามีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดไกล่เกลี่ยให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความ แต่พบว่าผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบเรื่องเป็นระยะเวลาพอสมควร ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น</p> <p>โดยการสอบสวนอยู่ในกรอบเวลา 120 วัน และจะเชิญคนนอกที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการสอบด้วย ไม่เกิน 5 คน หากผลสรุปว่าผิดวินัยร้ายแรง โทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก ซึ่งหากปลดออก ยังได้เงินบำเหน็จบำนาญและสามารถเข้ารับราชการได้อีก แต่หากไล่ออกจะไม่ได้ทั้งหมด ส่วนโทษวินัยไม่ร้ายแรง มีภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ซึ่งสอบแล้วอาจไม่มีโทษก็ได้ แต่ทั้งหมดได้กำชับให้ทำให้โปร่งใส ส่วนผู้บังคับบัญชาที่ถูกสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง จะพิจารณาอีกครั้งว่า จะต้องย้ายออกจากหน่วยงานก่อนหรือไม่ หากไม่มีพฤติกรรมขัดขวางการสอบก็ไม่จำเป็นต้องย้าย</p> <p>-ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. กล่าว สธ.มีคำสั่งห้ามข้าราชการที่ถูกกล่าวหาเข้ามาในบริเวณสถานที่ทำงานของผู้ร้องเรียนโดยเด็ดขาด ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้เสียหาย พบว่ามีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง มีความเครียดระดับปานกลาง แต่มีความวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งสธ.ได้ขอความร่วมมือให้ญาติมารับหลังเลิกงาน</p> <p>-นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวว่า ถือว่าสธ.ฟังเสียงภาคประชาชนที่เป็นห่วงเรื่องนี้ แต่ต้องติดตามดูผลสอบสวนวินัยร้ายแรงและสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงด้วย และขอให้กำลังใจสธ.สร้างมาตรการทั้งการให้ความรู้การอบรมบุคลากรเรื่องนี้ นอกเหนือจากหนังสือเวียนกำชับห้ามกระทำอนาจารหรือคุกคามทางเพศ ควรสร้างกลไกการร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและโปร่งใส และมีกลไกช่วยเหลือคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตด้วย โดยวันนี้ (24 ส.ค.) เวลา 09.30 น. มูลนิธิฯ และเครือข่าย จะมีการเสวนา "คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว : รั้งกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความสะดวก" ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์</p> <p>-เสนอเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง ของสธ. และสรุปว่า การสอบเรื่องแค่นี้ต้องใช้เวลานานถึง 4 เดือนเชียวหรือ</p>
<p>เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>ไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้รายงานวิทยุด่วนที่สุดที่ มส 0018.2/667 ลงวันที่ 23 ส.ค. 2560 ว่า มีไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) ระบาดในพื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ศูนย์บ้านแม่ลามหหลวง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการยืนยันผลตรวจโรคจากภาคพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ มีผู้ได้รับเชื้อ 3 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 1 ปี, 4 ปี และ 16 ปี</p> <p>เบื้องต้น นายวิภาสกร กิตติคำ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอสบเมย ได้ประสานงานไปยังสสอ.สบเมย นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเดินทางเข้าควบคุมโรคและประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งประสานกับองค์กรเอกชน IM นำแพทย์และพยาบาลเข้าพื้นที่พักพิง เพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณพร.สนามในศูนย์พักพิง หอพัก บ้านเรือน และสถานที่เสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>พร้อมทั้งห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกลุ่มเอ็นจีโอที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขเข้าไปในศูนย์พักพิงอย่างเด็ดขาด เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2560 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ</p> <p>ทั้งนี้ แหล่งข่าวที่ทำงานในศูนย์พักพิง เปิดเผยว่า ในแต่ละศูนย์ของ จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีประชากรรวมกันไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ยังคงเดินทางเข้า-ออก ระหว่างศูนย์พักพิงกับพื้นที่ในรัฐคะยา และรัฐกอกูเล ประเทศเมียนมา ตลอดเวลา ทั้งที่สถานการณ์การสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านยุติแล้ว แต่ยังมีผู้อพยพเดินทางเข้ามายังศูนย์พักพิงชายแดนตลอดและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่นำเชื้อโรคเข้ามาแพร่ระบาดในศูนย์พักพิง</p> <p>-เสนอข่าว โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สั่งปิดการเรียนการสอน หลังมีเด็กนักเรียนป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หลายราย</p> <p>นายไชยวัฒน์ บุญเลิศ งานประชาสัมพันธ์ชุมชน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดเผยว่า โรงเรียนได้ปรึกษากับสสจ. เชียงใหม่ ได้รับคำแนะนำและได้รับน้ำยาฆ่าเชื้อมาด้วย ต่อมาโรงเรียนได้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบ โดยปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.1 - ม.3 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค. ส่วนเด็กนักเรียนชั้นอื่น ๆ ให้มาเรียนตามปกติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผอ.รพ.แม่สอด แฉลงข่าวกรณีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในประเทศเมียนมา ว่า ขณะนี้รพ.ยังมีผู้ป่วยใช้บริการตามปกติ ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนกรณีนายนพพร คำแยง ลูกชายนายก อบต.ด่านแม่ละเมา เสียชีวิตด้วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 จริง โดยนายนพพรมีธุรกิจในพื้นที่ประเทศเมียนมา ส่วนญาติและผู้ติดตามที่ใกล้ชิดนายนพพรยังไม่มีอาการใด ๆ ทีมแพทย์ได้เปิดช่องทางการประสานงานหากเกิดพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยจะเข้าไปในพื้นที่ ซึ่งในเบื้องต้นไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อหวัดใหญ่ H1N1</p> <p>กรณีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ H1N1 ในประเทศเมียนมา ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก แต่ให้ตระหนักในการป้องกันตนเอง ส่วนกรณีวัดวัดจีน จะเน้นเฉพาะกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ของรพ. ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย อย่างไรก็ตามที่ รพ.แม่สอด มีประชาชนตื่นตัวใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมาก</p>
<p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ไทยรัฐ มติชน คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุขภาพ</p>	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เมธิพนธ์ ชาดะเมธีกุล ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสมาคมโรคติดต่อแห่งประเทศไทย เร่งป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วกทม. หลังพบผู้ป่วยในวัยทำงานและผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปี ในเขตพื้นที่หนองจอก เนื่องจากป่วยไข้เลือดออกแทรกซ้อนกับไข้หวัดใหญ่ ทำให้สับสนในการรักษา</p> <p>-เสนอบทความ ให้ข้อมูลเรื่องวัคซีนไข้เลือดออก โดย รศ.นพ.ประตাপ สิงหวิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล กล่าวว่า ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา อัตราผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกลดลง แต่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใหญ่ และมีงานวิจัยว่า กลุ่มผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการมีสูงมากประมาณ 3 เท่าของผู้ป่วยที่มีอาการ ซึ่งน่าเป็นห่วงเพราะสามารถแพร่เชื้อผ่านยุงลายไปยังผู้อื่นได้มากกว่า 10 เท่า</p> <p>ขณะที่ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน ทั้งการหากลุ่มอายุที่เหมาะสมในการให้วัคซีน ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภาพรวมของประเทศ และผลกระทบต่อเชิงงบประมาณ โดยขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูลดังกล่าว</p> <p>-ด้าน รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ นายกสมาคมโรคติดต่อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกที่ไทยและประเทศอื่นๆ ใช้ในปัจจุบัน เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ เกิดจากการผสมระหว่างวัคซีนเชื้อไข้เหลืองกับชิ้นส่วนของเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ สามารถกระตุ้นและสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเดงกีทั้ง 4 สายพันธุ์ได้ 65.6% ป้องกันการเกิดไข้เลือดออกแบบรุนแรงได้ถึง 93.2% และป้องกันการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ 80.8% ที่น่าสนใจคือ มีผลการศึกษารายงานว่า ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วเมื่อได้รับวัคซีนไข้เลือดออกสามารถป้องกันโรคได้มากถึง 81.9% ต่างจากผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนที่ป้องกันได้ 52.5% ดังนั้น การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค</p> <p>-เสนอบทความ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ให้ข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปัจจุบันพบ 17,297 ราย และแนะนำ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>
<p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคฉี่หนู</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ประสบอุทกภัยบางแห่งยังมีน้ำท่วมขังหรือขึ้นแฉะ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ง่าย โดยเฉพาะโรคฉี่หนูที่มักพบมากในช่วงน้ำลด รวมทั้งมีขยะมูลฝอยที่มักเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แหล่งพักอาศัยของหนู ซึ่งเป็นสัตว์นำโรค ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-22 ส.ค. ที่ผ่านมา มีรายงานผู้ป่วย 1,702 ราย เสียชีวิต 35 ราย พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี และอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด โดยพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สยามรัฐ คอลัมน์ กรมควบคุมโรค	โรคเรื้อนในแรงงานต่างด้าว -เสนอบทความ นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมโรคเรื้อนในแรงงานต่างด้าว เนื่องจากประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ โดยค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ลดลง จังหวัดที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่สูงสุด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี เชียงราย/ขอนแก่น สุรินทร์ และกทม. ตามลำดับ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกรายงานการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับไทย คือ เมียนมา ส่วนกัมพูชาไม่มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น	อพยพผู้ป่วยติดเชื้อ -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่อาสาหน่วยกู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าใน ต.ปลิว อ.มะขาม จ.จันทบุรี ว่า เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ทำให้มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือน สวนผลไม้ใน 4 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 หลังคาเรือน ได้ขอความช่วยเหลือให้นำผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สูงอายุ และคนตาบอด อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย จึงนำกำลังพร้อมเรือท้องแบน 10 ลำ ไปช่วยเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว เบื้องต้น เทศบาลตำบลปลิว ได้เปิดสำนักงานให้เป็นศูนย์อพยพผู้ประสบภัยชั่วคราว ซึ่งนายวิฑูรย์ ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี รับทราบสถานการณ์แล้ว
เว็บไซต์MThai,	คนเมาลนลามจนท.รพ.สต.คูเมือง -เสนอข่าว กรณีชายคล้ายคนเมาเข้าไปก่อวุ่นและพยายามลนลามเจ้าหน้าที่ รพ.สต.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเร่งติดตามตัว หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ได้ -ล่าสุด นายอำเภอคูเมืองได้ลงพื้นที่ติดตาม ทราบว่าชื่อ นายสะอาด (ไม่ทราบนามสกุล) อายุ 35 ปี โดยนายสะอาดยังหลอกนายอำเภอด้วยว่าช้อนยาบ้าไว้จำนวนมาก ทำให้ต้องระดมกำลังตรวจค้นแต่ไม่พบ สุดท้ายบอกว่าโกหกนายอำเภอ โดยรายงานไม่ได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวนายสะอาดไว้เพื่อดำเนินคดีหรือไม่อย่างไร
กรมประชาสัมพันธ์ สวท.	คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่รพ.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และกล่าวว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 (ด้านสาธารณสุข) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสภาพปัญหาของแต่ละอำเภอ เน้นกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชยะ สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการของรัฐ ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน” มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำ
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. สำนักข่าวไทย	ความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ่ -เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ของอภ. และกล่าวว่า ครม.ได้อนุมัติโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่/ไขหวัดนก ในปี 2550 ประกอบด้วยงานหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน และด้านการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีน ทั้งนี้ ขอให้อภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการให้วัคซีนไขหวัดใหญ่ที่ผลิตจากโรงงานแห่งนี้ สามารถขึ้นทะเบียนและผลิตวัคซีนได้ในปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัคซีน สามารถผลิตวัคซีนทั้งในสถานการณ์ปกติและในภาวะฉุกเฉินที่เกิดการระบาดใหญ่ได้
สวท. สำนักข่าวไทย	ประชุมเอเปคด้านสุขภาพ -เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอเปค ด้านสุขภาพและเขตเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ตามคำเชิญของรมว.สธ.เวียดนาม และได้นำเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการคลังสุขภาพสำหรับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับรมว.สธ.และเจ้าหน้าที่อาวุโสของฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น จีนไทเป ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย ว่า ประเทศไทยประสบผลสำเร็จในการดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี 2545 รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านสุขภาพ ทำให้มีหน่วยบริการทางการแพทย์กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีบุคลากรสุขภาพที่เสียสละทุ่มเทดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชนออนไลน์	<p>คลินิกหมอครอบครัว</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มงานสนับสนุนบริการและประชาสัมพันธ์ สป.สธ. ประกาศผลการประกวด “คลิปวิดีโอคลินิกหมอครอบครัว หมอประจำตัวของประชาชน” คัดเลือกจากทีมหมอครอบครัวที่ส่งมา 97 ทีมจากทั่วประเทศ โดยคลิปวิดีโอยอดเยี่ยมระดับประเทศได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท คลินิกหมอครอบครัวประตูลำ เกรือข่าย รพ.เจ้าพระยายมราช อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท คลินิกหมอครอบครัวท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และ 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท คือ คลินิกหมอครอบครัวไผ่ศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี และ คลินิกหมอครอบครัวยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี</p> <p>ส่วนคลิปวิดีโอยอดเยี่ยมระดับเขตสุขภาพ คือ เขตสุขภาพที่ 1 คลินิกหมอครอบครัวบ้านไผ่ จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 2 คลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เขตสุขภาพที่ 3 คลินิกหมอครอบครัวท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เขตสุขภาพที่ 4 คลินิกหมอครอบครัวไผ่ศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี เขตสุขภาพที่ 5 คลินิกหมอครอบครัวประตูลำ เกรือข่าย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 6 คลินิกหมอครอบครัวบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ 7 คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง กกต จ.ร้อยเอ็ด เขตสุขภาพที่ 8 คลินิกหมอครอบครัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เขตสุขภาพที่ 9 คลินิกหมอครอบครัวรพ.สุรินทร์ จ.สุรินทร์ เขตสุขภาพที่ 10 คลินิกหมอครอบครัวรพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ เขตสุขภาพที่ 11 คลินิกหมอครอบครัวรพ.วชิระภูเก็ต สาขาห้วยเต็ง และเขตสุขภาพที่ 12 คลินิกหมอครอบครัวยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีรางวัลขวัญใจประชาชน (Popular Vote) คลินิกหมอครอบครัวประตูลำ เกรือข่าย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี รางวัลบทวีดีโอยอดเยี่ยม คลินิกหมอครอบครัวหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม คลินิกหมอครอบครัวท่าไม้ จ.กำแพงเพชร รางวัลตัดต่อวิดีโอยอดเยี่ยม คลินิกหมอครอบครัว อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รางวัลเพลงประกอบวีดีโอยอดเยี่ยม คลินิกหมอครอบครัวรพ.พัทลุง จ.พัทลุง และรางวัลแนวคิดการนำเสนอยอดเยี่ยม คลินิกหมอครอบครัวพันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี โดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. จะเป็นผู้มอบรางวัล ในวันที่ 12 ก.ย. 2560</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอภาพข่าว นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2 เปิดป้ายคลินิกหมอครอบครัว ที่รพสต.บ้านสระโคก หมู่ 10 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อยกระดับบริการให้ครอบคลุมประชากร 3 ตำบล 32,000 คน</p>
สยามรัฐ ไทยรัฐ	<p>วันโรคต้อตา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า แต่ละปีไทยพบผู้ป่วยวันโรคต้อตาใหม่ 120,000 คน เสียชีวิตกว่า 13,800 คน ที่สำคัญมีผู้ป่วยวันโรคต้อตาหลายขนานประมาณ 4,500 คน ซึ่งกลุ่มนี้ใช้งบฯ รักษาสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อคน ข้อจำกัดในการควบคุมโรคคือ ความสามารถในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้เร่งรัดคัดกรองค้นหาวันโรคต้อตาเชิงรุกในเรือนจำ 143 แห่งทั่วประเทศ พบผู้ป่วยวันโรค 912 คน ผลเอ็กซเรย์ปอดผิดปกติสงสัยวันโรค 15,773 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และพบผู้ป่วยวันโรคเชื้อต้อตาถึง 14 คน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>เปิดตึก รพ.สมุย</p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. เป็นประธานเปิดอาคารผู้ป่วยในใหม่ของรพ.สมุย ใช้ชื่อว่า “อาคารสมเด็จพระจุลจอมเกล้าบรมราชชนนี (เกี้ยวอุบลเสถียร)” เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การแพทย์ ให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ลดความแออัดของผู้รับบริการ และเพิ่มความสะดวกในการให้บริการประชาชนได้มากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก ผู้จัดการออนไลน์	<p>กรมวิทย์ฯ ตรวจสอบพันธุกรรมเชื้อก่อ ‘โรคโอรอน’</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรและห้องปฏิบัติการ และเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคโอรอน ด้วยเทคนิค Multiplex real-time PCR ซึ่งเป็นวิธีที่มีความไว มีความแม่นยำสูง สามารถรายงานผลได้ภายใน 1 วัน เทียบกับการตรวจด้วยวิธีเพาะเชื้อใช้เวลา 3-7 วัน ส่งผลดีต่อผู้ป่วยและผู้สัมผัสโรค สามารถได้รับยารักษาอย่างสมเหตุสมผล ช่วยป้องกันเชื้อต้อตา ลดความรุนแรงของโรคและการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับบริบทพื้นที่ และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้เปิดให้บริการเป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียวในภาคใต้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ปลูกต้นดาวเรือง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมความดีปลูกต้นดาวเรือง ให้ออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่ง ทั่วกรม สบส. ถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>ปัญหาหกล้มในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความเสื่อมของร่างกาย โดยเฉพาะโรคระบบกระดูกและข้อในผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะหกล้ม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยร้อยละ 30 - 73 จะมีอาการกลัวการหกล้มอีก ทำให้สูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง วิธีปฏิบัติของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงสูงต่อการหกล้ม คือ ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน ไม่เดินบริเวณที่เปียกชื้น ที่สำคัญควรเลือกรองเท้าที่ช่วยในการยึดเกาะพื้น ไม่ใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยาง หรือเก็บไว้นานจนยางหมดอายุ นอกจากนี้ บุตรหลานต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ปรับสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจนำไปสู่การหกล้ม และควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นสารอาหารที่บำรุงกระดูก เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ</p>
ไทยโพสต์ มติชน	<p>MOU ชีววัตถุมาตรฐาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.อภ. ศ. นพ.วิศิษฎ์ ลิตปรีชา ผอ.สถานเสาวภา กรรมการผู้จัดการ บ.องค์การเภสัชกรรมเมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จก. และกรรมการผู้จัดการ บ.ไบโอเนท-เอเชีย จก. ลงนามความร่วมมือจัดเตรียมชีววัตถุมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วัคซีนและชีววัตถุที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข</p>
ทีวีช่อง 3	<p>ดูยางอนามัยแฟนซีคุณภาพต่ำ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีเพจ Drama-addict เตือนให้ระวังดูยางผลิตจากจีนเนื่องจากเป็นของปลอม ด้อยคุณภาพ ว่า ไม่แนะนำให้ซื้อ เพราะนอกจากไม่ได้มาตรฐานแล้ว ยังมีคุณภาพต่ำ และอาจก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วย และเตือนกลุ่มวัยรุ่นที่จะซื้อดูยางอนามัย ให้สังเกตทะเบียนจากออย. และวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ พร้อมทั้งให้สสจ.ตรวจตราการจำหน่ายดูยางอนามัยในท้องตลาด หากประชาชนพบดูยางที่ไม่ได้มาตรฐาน ร้องเรียนผ่าน สายด่วน ออย. 1556 หรือสมาร์ทแอปพลิเคชันได้ทันที</p>
มติชน	<p>มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อบรม เรื่อง "Herb For Men's Health : ดูแลสุขภาพพ่อเรือนด้วยสมุนไพร" โดย ญญ.สุภาภรณ์ ปิติพร รองผู้อำนวยการ ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า น้ำมันรำข้าวช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งในผู้ชายจะส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ โดยภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมาจากหลายปัจจัย และเป็นเรื่ององค์รวมของร่างกาย</p> <p>ญญ.อาสาฬหา ชาวนันท์เจริญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาข้อมูล ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สมุนไพรเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ หมาขี้มู มีผลเพิ่มสมรรถภาพทางเพศชาย ค้างคาวดำ เหง้ามีสารสเตียรอยด์จากธรรมชาติ และมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ออกฤทธิ์เหมือนยากระตุ้นความรู้สึกทางเพศที่ใช้รักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ชาวเขานำมาต้มกับน้ำหรือเคี้ยวกินเป็นยาบำรุงร่างกาย หมากหมก บำรุงร่างกาย บำรุงกำหนด ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว และ ม้าถอนหลัก บำรุงสมรรถภาพทางเพศ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์เหมือนฮอร์โมนเพศชาย จากการทดลองพบช่วยเพิ่มความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ในหนูทดลองได้เทียบเท่ายารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และยังมีสมุนไพรอีกมากในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่าง วันที่ 30 ส.ค.-3 ก.ย. 2560 ที่อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>โรคหลอกตัวเอง</p> <p>-เสนอบทความ โชเชี่ยลเน็ตเวิร์ก โลกแห่งการ 'มโน' ให้ความรู้เรื่องโรคหลอกตัวเองหรือโกหกตัวเอง (Pathological Liar) ว่าคืออาการผิดปกติทางจิตที่ทำให้ผู้ป่วยพูดโกหกได้เรื่อยๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจหรือเพิ่มคุณค่าให้ตัวเอง โดย นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สามารถจำแนกผู้ป่วยโรคหลอกตัวเองได้ โดยผู้ป่วยมักจะพูดเท็จชนิดที่ไม่สนใจว่าเรื่องที่โกหกออกมานั้นจะผิดหรือถูก แนวทางการรักษาโรค มักจะติดขัดที่ผู้ป่วยไม่ยอมรับความป่วยของตัวเอง หรือไม่ยอมก้าวออกมาจากโลกที่สร้างขึ้นเอง ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของจิตแพทย์ และกำลังใจจากคนรอบข้างช่วยชักจูงให้เขายอมบำบัดรักษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>อาการโมโนเจนเทิลิตของหลาย ๆ คนอาจเกิดมาจากอาการป่วยโรคหลอดเลือดตัวเอง ดังนั้นหากพบว่าตัวเองเข้าข่ายผู้ป่วย ควรเข้าพบจิตแพทย์เพื่อพูดคุยปรึกษา หรือโทรสายด่วนกรมสุขภาพจิต 1323</p>
ไทยโพสต์	<p>อสม.คว่ำแชมป์ ivaivai</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ หัวหน้าคณะทำงานสภาปัญญาสมาพันธ์ เปิดเผยผลสำรวจ “ดัชนีประสิทธิผลภาคประชาชนประเทศไทย” เสียงสะท้อนของประชาชนที่มีต่อ “องค์กรภาคประชาสังคม” รวมถึงองค์กรทางศาสนา ประจำปี ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 พบ 5 อันดับองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนมากที่สุด ได้แก่ อันดับ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 73.02 รองลงมาเป็น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร้อยละ 62.84 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร้อยละ 59.89 มูลนิธิร่วมกตัญญู ร้อยละ 51.69 และมูลนิธิปวีณาหงสกุล เพื่อเด็กและสตรี ร้อยละ 41.65</p>
ไทยโพสต์	<p>เปิดพื้นที่ให้ผู้ป่วยเอชไอวี</p> <p>-เสนอสรุปข่าว มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย (ThaiPlus.NET) ร่วมกับทีมงาน “ครีเอทีฟอาสา” ผลิตคลิปวิดีโอ “เจอแบบนี้!!! เป็นคุณจะทำอย่างไร??” โดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ต้องการสร้างบรรยากาศความเข้าใจใหม่เรื่องเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมมุมมองเรื่องสิทธิด้านเอดส์ให้กับสังคมไทย ลดการรังเกียจ กีดกัน และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยไม่ให้นำเรื่องผลเลือดหรือการมีเชื้อเอชไอวีมาเป็นเงื่อนไขในการรับสมัครเข้าทำงานหรือเรียนหนังสือ เพราะถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>ด้านนายณัฐศักดิ์ กิจบำรุง หัวหน้าทีมครีเอทีฟอาสา กล่าวว่า เป็นเรื่องยากในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผิด ๆ ของคน แต่คาดหวังให้มีการเปิดใจมากขึ้น และเข้าใจกันให้มากขึ้น เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสและที่ยืนในสังคม</p>
คมชัดลึก เว็บไซต์ เดลินิวส์ เดอะเนชั่น	<p>พยาบาลโดนข้อหาแจ้งความเท็จ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีนางขวัญศิริ จงไกรจักร อายุ 28 ปี พยาบาล รพ.ตรัง แจ้งความที่ สภ.เมืองตรัง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2560 ว่าถูกคนร้ายเป็นชาย 3 คน ทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์ โดยใช้อาวุธปืนข่มขู่ ขณะขับรถยนต์ส่วนตัวกลับบ้านพักที่ อ.กันตัง</p> <p>ล่าสุด พ.ต.ท.ประเสริฐ สงแสง รอง ผกก.สภ.เมืองตรัง เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น จึงได้เชิญนางขวัญศิริมาสอบปากคำเพิ่มเติม ซึ่งนางขวัญศิริรับว่าสร้างเรื่องขึ้นเพราะมีปัญหาทางครอบครัว จึงดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จ ศาลสั่งลงโทษปรับ 15,000 บาท จำคุก 3 ปี แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย	<p>ฐานข้อมูลอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอบทความว่า นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกันการบาดเจ็บ กล่าวถึงฐานข้อมูลรายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถว่ามีหลายฐาน แต่ที่สำคัญคือของตำรวจ ของสธ. และของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยของสธ.เก็บจากผู้ป่วยที่เสียชีวิตในรพ. ของตำรวจเก็บจากการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ส่วนบริษัทกลางฯ ได้จากประชาชนที่มาเอาประกัน และสำนักโรคไม่ติดต่อได้รวบรวมการเสียชีวิตทั้ง 3 ฐาน โดยตัดรายชื่อที่ซ้ำออก ซึ่งการรวบรวมฐานข้อมูลลักษณะดังกล่าว ใกล้เคียงกับข้อมูลการประมาณการขององค์การอนามัยโลก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจึงกำหนดนโยบายให้ยึดการเสียชีวิตที่รวบรวมข้อมูลจาก 3 ฐานเป็นหลัก และสธ.ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัด รายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยรวบรวมข้อมูลจาก 3 ฐาน ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา</p>
เดลินิวส์	<p>ผลบำบัดยาเสพติด กทม.</p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. รายงานกิจกรรมสาธารณสุขประจำปี 2559 ในส่วนของงานป้องกันและบำบัดยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีคลินิกบำบัดยาเสพติด 17 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้านยาเสพติดรายเดิม 22,655 คน รายใหม่ 5,530 คน เฉพาะรายใหม่แยกเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี 617 คน ช่วงอายุ 25-50 ปี 184 คน และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป 126 คน เป็นยาบ้ามากที่สุด 674 คน เฮโรอีน 488 คน กัญชา 135คน สารระเหย 28 คน บุหรี่ 179 คน และฝิ่น 87 คน วิธีใช้ยาบ้าที่สุดคือสูบ นิด กิน</p>
เพจ Drama-addict	<p>การให้ความรู้สุขภาพผ่านละคร</p> <p>-โพสต์ข้อความกล่าวถึงละครโทรทัศน์เรื่องหนึ่ง นำเสนอจากที่พระเอกเป็นคนแพ้ปลาหมึกแต่พยายามกินเพื่อเอาชนะใจนางเอกที่ชอบกินปลาหมึก โดยระบุว่า หากมีคนหลงเชื่อทำตาม อาจเสียชีวิตได้ พร้อมทั้งแนะนำให้สอดแทรกความรู้ที่ถูกต้องในละคร จะช่วยให้คนดูได้ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน	-เสนอข่าว ผู้กำกับละครเรื่อง “ราชินีที่รัก” ทางช่อง 7 ให้สัมภาษณ์ว่า กำลังแก้ไขละครเพื่อให้ผู้ชมได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และหลังจากนี้จะระมัดระวังการนำเสนอมากขึ้น
เว็บไซต์ไทยรัฐ	มอบบัตร ปชช.ชนเผ่าชาไก -เสนอข่าว นายคิลปชัย งามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ชนเผ่ามานิ หรือเงาะป่าชาไก อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน 23 คน ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาบรรทัด ในจ.พัทลุง และจ.สตูล และตรัง ทำให้ได้รับสิทธิในการดูแลรักษาพยาบาลเหมือนคนไทย โดยเป็นบัตรทองจากสสอ.ป่าบอน
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์	สิงคโปร์ลดน้ำตาล -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ เปิดเผยว่า บริษัทเครื่องดื่ม 7 แห่ง รวมถึงโค้ก เป๊ปซี่-โค เนสท์เล่ และเอฟ แอนด์เอ็น ฟู๊ด ลงนามร่วมมือกับรัฐบาลสิงคโปร์ เลิกขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 12% ภายในปี 2020 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการจัดการโรคเบาหวานของในสิงคโปร์



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch